

Networking for Success กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่ง

ใหญ่



พร้อมเปิดตัวงานสร้างเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในกรุงเทพฯ ในเดือนมิถุนายน 2560

กรุงเทพฯ , ประเทศไทย – งานสร้างเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดได้กลับมาอีกครั้ง หรือที่รู้จักในอย่างดีในนามของ Networking for Success (NFS) พร้อมเปิดตัวในวันที่ 6 มิถุนายนนี้ งานพบปะประจำเดือนในครั้งแรกจัดขึ้นโดย NFS ซึ่งมีคุณแดน ซอว์ธีย์ มาแนะนำการบรรยายในหัวข้อ “การสร้างเครือข่ายเงินล้าน” ต่อด้วยมือกลางวันทางธุรกิจ โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นกลุ่มธุรกิจชั้นนำกว่า 20 กลุ่ม ทั้งหมดนี้จะจัดขึ้น ณ สำนักงาน ซีอีโอ สวีท ใน ดีก แอททินี ทาวเวอร์

NFS แต่เดิมก่อตั้งโดย คัลลัม เบลีย์ ในปี 2547 ต่อมาเข้าบริหารงานต่อโดย คาริน โลहितนาวิ และ แดน ซอว์ธีย์ ในปี 2551 ปัจจุบัน คัลลัม ย้ายไปอยู่ที่สิงคโปร์ และได้ก่อตั้งธุรกิจซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูง NFS ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว ในฐานะของงานสร้างเครือข่ายธุรกิจที่ควรเข้าร่วม ก่อนที่คารินและแดนจะตัดสินใจนำเอาการสร้างเครือข่ายธุรกิจครั้งนี้กลับมาเปิดตัวอีกครั้งใน กรุงเทพฯ ซึ่งง่ายต่อผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการที่จะจัดสรรเวลาเข้าร่วมได้ง่ายขึ้น แดนมีโอกาสดำรงงานในสหรัฐอเมริกาอยู่บ่อยครั้งในหลายปีที่ผ่านมา เขาและคารินจึงได้ตัดสินใจทำการฟื้นคืนแบรนด์ รวมถึงเปิดตัว NFS ใหม่อีกครั้งเมื่อแดนกลับมาอยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวร

ในวันที่ 6 มิถุนายนนี้, NFS จะเฉลิมฉลองการกลับมาอีกครั้งโดยมีสองผู้จัดงาน และผู้สนับสนุน คือ ซีอีโอ สวีท ร่วมเชิญแขกผู้บริหารแถวหน้าระดับซีเข้าร่วม ณ ใจกลางแหล่งธุรกิจ ในกรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 12:00 น. ถึง 14.00 น. ภายหลังการต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน แดน ซอว์ธีย์ จะแนะนำการบรรยายในหัวข้อ “การสร้างเครือข่ายเงินล้าน” และเน้นถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและเชี่ยวชาญ เหมาะสมกับธุรกิจเหล่านั้น หัวข้อนี้จะเป็นการแนะนำถึงแนวคิดในบทบาทใหม่ของ NFS โดยมาจากผู้เชี่ยวชาญ คือ คารินและแดน ซึ่งเพิ่งได้ร่วมกันออกหนังสือในหัวข้อคล้ายกันนี้ คือ “การสร้างเครือข่ายเพื่อหนทางสู่ความสำเร็จ”เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยจะตีพิมพ์อย่างเป็นทางการในเดือน สิงหาคม ปี 2560

“Networking for Success (NFS) คือศูนย์กลางสำหรับผู้บริหารที่ต้องการสร้างเครือข่ายให้เติบโตขึ้นด้วยการพบปะพูดคุยกับบุคคลที่เหมาะสมเข้ากับธุรกิจ และขยายความรู้ในส่วนของหัวข้อที่เกี่ยวข้องไปสู่บุคคลและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ระหว่างมือกลางวันทางธุรกิจจะถูกจัดให้เหมาะสมกับความสนใจของเหล่าผู้บริหาร ซึ่งเราจะสร้างคุณค่าอันดีเยี่ยมให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงมอบโอกาสในการสร้างเครือข่าย และความสัมพันธ์

อันยังยืนด้วย” คาริน โลहितนาวิ ผู้ร่วมบริหารของ NFS และผู้ก่อตั้ง มิดาส พีอาร์ กรุ๊ป กล่าว

คารินและแดน ล้วนแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อของการสร้างเครือข่าย ซึ่งเป็นศิลปะที่พวกเขาคลุกคลีมานานกว่าหลายปี สำหรับคาริน เธอได้สร้างบริษัท มิดาส พีอาร์ กรุ๊ป ขึ้นมาด้วยตนเองและเป็นบริษัท ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้นำในทางด้านประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพฯ

และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กร พีอาร์โอไอ เวิลด์ไวด์ (PROI) สมาคมระดับโลกซึ่งเป็นศูนย์กลางขององค์กรประชาสัมพันธ์อิสระทั่วโลก แดนใช้ทักษะของเขาในระหว่างการทำงานกับองค์กรต่างชาติมากมาย อีกทั้งได้ก่อตั้งรวมถึงดำเนินธุรกิจของเขาเอง คือ บริษัท พี เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นทักษะในการเพิ่มลูกค้า การขาย รวมถึง การตลาด เพื่อเพิ่มผลลัพธ์ทางธุรกิจของบริษัทให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

“ผมรู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งที่จะได้กลับมายังกรุงเทพฯ และได้เปิดตัว Networking for Success (NFS) ขึ้นอีกครั้ง อีกทั้งยินดีอย่างยิ่งที่จะเป็นหนึ่งในวิทยากรของงานนี้ NFS จะเริ่มต้นจากสิ่งที่เราสร้างไว้และสานต่อเพื่อนำเสนอความเชี่ยวชาญ รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนความคิด และหาความชอบที่ตรงกัน รวมถึงหวังว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์ และสร้างผลกำไรให้กับผู้เข้าร่วมงานด้วย” แดน ซวอร์ท ผู้ร่วมบริหารของ NFS และผู้ก่อตั้ง ผู้บริหาร บริษัท พี เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คาริน โลहितนาวิ มิดาส คอมมิวนิเคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล

อีเมล: karin@midas-pr.com โทร: +66 86 044 2145 เว็บไซต์: www.midas-pr.com

เกี่ยวกับ Networking for Success:

Networking for Success (NFS) คือมีโอกาสร่วมทางธุรกิจการสร้างเครือข่าย จะจัดขึ้นทุกวันอังคารแรกของทุกเดือน และเป็นงานเดียวใน กรุงเทพฯ ที่กำหนดกลุ่มเป็นผู้บริหารระดับซี NFS ได้มอบโอกาสให้ผู้บริหารกว่า 20 คน ได้พบปะกับผู้คนที่มีวิสัยทัศน์ตรงกัน รวมถึงจัดให้มีการพบปะส่วนตัว รวมถึงแบ่งปันวิสัยทัศน์และแรงบันดาลใจต่างๆ นี่คือการจับคู่ระหว่างการนำเสนอทางธุรกิจเข้ากับมื้ออาหารอันแสนอร่อย ณ ซีอีโอ สวิท ใน ดีก แอทริณี ทาวเวอร์